



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 11

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สปอร์ต

ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สปอร์ต

### + + ทองสุข สัมปหังสิต แม่ทัพลูกหนังไทยคนใหม่

ระหว่างที่วงการฟุตบอลไทย กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นในแง่ของกระแสแฟนลูกหนัง ฉับพลัน ก็เกิดเรื่องช็อก เมื่อ “โค้ชหรั่ง” ชาญวิทย์ ผลขีวิน ผู้ปลุกปั้นทีมชาติ ในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ตัดสินใจย้ายไปคุม สโมสรดอนทับ ทีมในวีลีก เวียดนาม

วิถีทางของมืออาชีพ ห้ามกันไม่ได้ ไม่มี อ.หรั่ง ฟากก็ไม่ถล่ม บอลทีมชาติไทยต้องเดินหน้าต่อไป เนื่องจากมีศึกใหญ่รออยู่ในเดือนกรกฎาคม นั่นคือฟุตบอลเอเชียนคัพ

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ไม่เงื่องาราคาแพง ใช้เวลาไม่กี่วัน “บิ๊กวีเจ” วิจิตร เกตุแก้ว นายกสมาคมฯ คำนึงถึงความต่อเนื่องในการทำทีม จึงตัดสินใจให้ สตาฟโค้ชชุดเดิม ที่เคยทำงานกับ อ.หรั่ง รับผิดชอบต่อไป

โดยให้ ทองสุข สัมปหังสิต เป็นหัวหน้าโค้ชแทน อ.ชาญวิทย์ “แปลกใจมาก ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะได้รับตำแหน่ง” อ.ทองสุข กุนชือวัย 53 ปี กล่าว

“ตอนที่ผมรู้ว่า อ.หรั่ง จะไปคุม ดอนทับ ผมยังไม่เชื่อเลย ไม่คิดว่าทีมเวียดนาม จะกล้าทุ่มให้ขนาดนั้น จึงไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย ถือว่าเกิดขึ้นเร็วมาก”

ชื่อของ อ.ทองสุข อาจจะไม่คุ้นหูกับคนไทยมากนัก แต่ผู้ที่อยู่แวดวงในร่มทราบดีว่า กุนชือรายนี้ ผ่านประสบการณ์ฟุตบอลมาอย่างโชกโชน นอกจากเคยร่วมงานกับ อ.หรั่ง ในทีมกสิกรไทย ยุครุ่งเรืองแล้ว ยังเคยเป็นหัวหน้าโค้ชทีมบอลมหาวิทยาลัยอาเชียนไทย ถึง 10 ปี

“ผมเป็นนักฟุตบอลสโมสรราชวิถี พอจบปริญญาตรี มศว พละศึกษา ก็เริ่มเป็นโค้ชครั้งแรก ให้กับ วิทยาลัยพละศึกษาอ่างทอง นำทีมคว้าแชมป์กีฬาพ.ประเทศไทย ต่อมาทำทีม มศว ได้แชมป์กีฬามหาวิทยาลัย จึงได้รับโอกาสคุมทีมมหาวิทยาลัยไทย ไปแข่งกีฬาวิทยาลัย อาเชียน คุมทีม 10 ปี 5 สมัย ได้แชมป์ทั้ง 5 ครั้ง ในช่วงประมาณปลายๆ 2520 ถึงต้น 2530”

อ.ทองสุข ร่วมงานกับ โค้ชหรั่ง ยาวนานถึง 18 ปี เริ่มต้นจากเข้ามาร่วมทำทีม “แบงค็อกขาว” ๕.กสิกรไทย ในปี 2532 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการก่อตั้งทีม โดยมาผนักกำลังกับทีมเดิม ที่มี อ.หรั่ง กับ กวิน คชนทรเดชา ร่วมหัวจมท้ายมายาวนาน ได้แชมป์ถ้วยก. 3 สมัยติด และที่สำคัญ ได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรเอเชีย หรือ เอเชียคัพ 2 สมัย จนกระทั่ง อ.หรั่ง ดึงเข้ามาช่วยทำทีมชาติ

“มีบางกระแสบอกว่าผมโนเนม ไม่มีประสบการณ์เป็นเฮดโค้ช แต่ผมว่าผมผ่านอะไรมามากพอ เพียงแต่ผมไม่ชอบ

ทำตัวเป็นชาวเท่านั้น แฟนบอลไทยจึงไม่ค่อยคุ้นชื่อ”

“กับบรรดานักฟุตบอลทีมชาติ ผมมั่นใจว่าคุณอยู่แน่ ชุดนี้ส่วนใหญ่น่ารัก มีนอกหลุนนอกทางไม่กี่คน แต่พอมายุ่งกันก็รู้เรื่อง และนักเตะคุ้นเคยกับผมมาแล้วด้วย ดังนั้นไม่มีปัญหาแน่นอน”

อย่างไรก็ตาม ด้วยภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ กับการนำทีมชาติไทย ที่แฟนบอลทั่วประเทศต่างให้ความสนใจ และกำลังกระแสนแรง อ.ทองสุข ยอมรับว่า เป็นภาระอันหนักอึ้ง และทำให้เขากดดันมากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าหนักหนานัก กับสมรภูมิเอเชียนคัพ ที่รอบแรกร่วมสายพระกาฬอย่าง ออสเตรเลีย, โอมาน และอิรัก

“แม้ผมจะมีประสบการณ์มาพอตัว แต่กับการคุมทีมชาติไทย ต้องทำให้ผมหนักใจแน่ๆ เพราะนี่เป็นเรื่องของประเทศชาติ กับศึกเอเชียนคัพ ก็นับเป็นงานหนักมากๆ มันๆ ไม่ใช่แค่ระดับอาเซียน แต่นี่คือเอเชีย แต่ในเมื่อได้รับมอบหมาย และถือเป็นการติดต่อดัวผมเอง ผมก็ต้องทุ่มเทเต็มที่ ทั้งกายและใจ งานที่รออยู่หนักหนานัก แต่ผมขอเพียงเต็มที่กับมัน ขอให้เตรียมทีมเต็มที่ ซ้อมเต็มที่ จากนั้นผลงานจะเป็นอย่างไร ค่อยมาว่ากันอีกที”

ส่วนแนวทางการทำทีม อ.ทองสุข ยังมั่นใจแนวทางที่ ชาญวิทย์ วางเอาไว้ “การทำงานก็ต้องสานต่อจาก อ.หรั่ง เพราะที่ทำได้ก็ดีอยู่แล้ว จะยึดตามแบบแผนเดิม เล่นบอลให้สนุก เล่นให้สวยงาม เอาชนะใจคนดู ผมอยากจะทำผลงานดีๆ ผมเข้าใจว่ากระแสแฟนบอลกำลังไหลบ่า อยากจะรักษากระแสที่ไว ให้คนดูเข้าสนามเยอะๆ เหมือนรายการกีฬาที่ผ่านมา”

“ขณะที่เรื่องสตาฟโค้ชนั้น ก็จะยึดชุดเดิม แต่หากเป็นไปได้ ผมอยากได้ทีมงานเพิ่มอีก คือหากมีคนเก่งมาช่วยเยอะมันก็ดี แต่ก็ต้องคุยกับสมาคมฟุตบอลเสียก่อน”

“ยอมรับว่างานแรกของผมก็เจอของหิน ในศึกเอเชียนคัพ เป้าหมายของสมาคมฯคือผ่านรอบแรก แต่ผมพูดตรงๆว่าไม่ง่าย ผมคงพูดไม่ได้ว่า เราจะทำได้ตามเป้า แต่การันตีได้ตอนย่งเดียวคือ จะทำให้ดีที่สุด ทุ่มเทให้ถึงที่สุด”

กุนซือใหญ่ทีมชาติไทยกล่าว

งานข้างหน้าที่รอ อ.ทองสุข นับว่าหนักหนาสาหัสสาครรจ์ และน่าเห็นใจอย่างยิ่งที่เข้ามาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

ตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทย ไม่ใช่เพื่อตัวเอง หรือใครคนใดคนหนึ่ง แต่หมายถึงเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติ ความกดดันจึงล้นทะลัก

อย่างไรก็ตาม เมื่อ สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ หากไม่มีมหาสงคราม ยอดนักรบ คงไม่ถึงกำเนิด นี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่ ทองสุข สัมผัสหงส์ ได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์